



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น สมาชิกสหกรณ์ ๑๐๐ รายรับที่ดินทำกิน ๖๐๐ ไร่ ยึดอาชีพปลูกอ้อยและเลี้ยงโคนม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๑๐๐ ราย ได้รับจัดสรรที่ดินให้ ๖๐๐ ไร่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลังและเลี้ยงโคนม หวังช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.๓) ให้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐๐ ราย โดยได้จัดสรรพื้นที่ทำกินให้จำนวน ๑๐๐ แปลง เนื้อที่รวมประมาณ ๖๐๐ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่ดินที่ทรุดโทรมมาปรับปรุงแล้วจัดสรรให้แก่ราษฎร ที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดบริการในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ที่ดินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ซึ่งสมาชิกนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และเลี้ยงโคนม

นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น มีพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอลองหาดและกิ่งอำเภอสว่างสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๓,๗๐๗ ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ของนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็นได้ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ คอยดูแลและนำเสนอส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น มีสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้ง ๔ แห่ง ประมาณ ๑๐,๘๗๖ ครอบครัว และยังมีชุมชนสหกรณ์โคนมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ๒๐๑๐ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น ซึ่งมีสหกรณ์โคนมที่เป็นสมาชิกของชุมชนสหกรณ์แห่งนี้ อีก ๒๒ สหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังว่าสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหนังสือกสน.๓ให้ เพื่อเป็นเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์นั้น จะใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาที่ดินทำการเกษตรให้ตกทอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป